

“ฉันยินดี และภูมิใจที่ได้เป็นครูคำสอน”

อาชีพ “ครู” เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นอาชีพที่มีคุณค่า เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ เพราะ ครู คือผู้ที่สร้างคน และนำลูกศิษย์ไปให้ถึงฝั่งฝัน ครูคำสอน ก็เช่นกัน ยิ่งเพิ่มคำว่า คำสอนต่อท้าย ยิ่งทำให้รู้สึกว่ายิ่งกลับต้องมีพลัง ที่จะต้องสอนด้วยความเชื่อ ความไว้วางใจ และความรัก เพื่อนำลูกศิษย์ให้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเตรียมพร้อมที่จะถึงฝั่งฝันได้อย่างสมบูรณ์

ถ้าถามว่า “ทำไมถึงอยากเป็นครูคำสอน” คำถามนี้เกิดขึ้นกับฉันเมื่อครั้งที่ฉันตัดสินใจจะเป็นครูคำสอน ณ ตอนนั้นฉันคิดแค่เพียงว่ามีอะไรที่ฉันสามารถจะทำได้ หรือ ทำสิ่งใดที่จะเป็นการตอบแทนพระหรือช่วยเหลือวัดแบบใดได้บ้าง ฉันจะรีบทำ บวกกับการที่ฉันเห็นครูคำสอนที่โรงเรียน ที่สอนสนุก เป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฉัน คอยกระตุ้นเตือนฉันให้มาร่วมมิสซา ให้สวดภาวนาส่งเสริมให้ฉัน ได้เป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ และเป็นผู้นำเพื่อนๆ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา สิ่งเหล่านั้นทำให้ฉันประทับใจ และตั้งใจว่าฉันจะเป็นครูคำสอนให้ได้ หลังจากนั้นฉันจึงปรึกษาคุณครู และได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ตั้งแต่นั้นฉันตั้งใจและพยายามที่จะเรียนรู้ จนกระทั่งวันนี้ฉันได้มาเป็นครูคำสอนอย่างเต็มตัว จากความฝันในวัยเด็ก ต้องบอกว่า การเป็นครูคำสอนนั้น ไม่ง่ายเลย เพราะครูคำสอนไม่เพียงแต่แค่ให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านคำสอนเท่านั้น แต่ครูคำสอนต้องสอนด้วยชีวิต เป็นแบบอย่างด้วยชีวิต และประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้กับเด็กๆ ได้รู้ ความท้าทายของการสอนคำสอนอยู่ที่เราจะทำอย่างไร ให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงความรักของพระ เติบโตไปพร้อมๆ กับความรัก และพร้อมที่จะมอบความรักที่ตนเองได้รับนั้นส่งต่อให้กับทุกคนๆ รอบข้างพวกเขา ซึ่งปัจจุบันฉันมีหน้าที่ในการสอนสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก สอนวิชาคริสต์ศาสนาโดยสอนทั้งนักเรียนพุทธและคริสต์ และสอนวิชาแนะแนว ดังนั้นฉันจึงยังต้องพยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวของพระเจ้าอย่างดี และด้วยความตั้งใจมากที่สุด สร้างสรรค์วิธีที่จะทำให้เด็กๆ ได้มีคุณธรรมผ่านการเรียนการสอน สามารถนำสิ่งที่ได้รับนั้นไปใช้ กับผู้อื่น ดังคติพจน์ ที่ว่า “รักและรับใช้” และคอยอยู่เป็นเพื่อนกับพวกเขาตลอดการเดินทาง

ฉันรู้สึกยินดี ดีใจ และภูมิใจมากที่ได้มาเป็นครูคำสอนในวันนี้ เพราะนี่คือสิ่งที่ฉันตั้งใจและใฝ่ฝันฉันได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก ทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้กับเด็กๆ ที่ฉันสอน ทั้งนักเรียนที่เป็นคริสตชน และศาสนาอื่นๆ ถ่ายทอดความรักให้กับบุคคลต่างๆ รอบข้าง ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดี ถึงแม้ว่าสิ่งที่จะทำนั้นมันจะยาก หรือ จะต้องเหนื่อย แต่ฉันก็เชื่อว่า พระจะอยู่เคียงข้างฉัน และจะทำให้งานต่างๆ นั้นสำเร็จไป เพราะฉันมีคติพจน์ประจำใจส่วนตัวที่ฉันถ้อยมันตั้งแต่เรียนจบมาว่า “ไม่มีอะไรที่ครูคำสอนทำไม่ได้ นอกจากไม่ยอมทำ” และสิ่งเหล่านี้แหละที่ได้แต่งเติมวันเวลาของฉัน และเติมเต็มชีวิตของฉันให้เต็มในทุกๆ วัน ผ่านการเป็น “ครูคำสอน”

